

(สำเนา)

ที่ นท ๐๒๑๖/ว.๑๘๘๑๘

กรมที่ดิน

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

เรื่อง การปฏิบัติราชการในสถานการณฎีกา

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด

เนื่องจากสถานการณฎีกาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วในขณะนี้ กรมที่ดินได้รับมอบหมาย
แนวนโยบายการปฏิบัติราชการมาจากคณะฎีกา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ จึงขอแจ้งให้
ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน ดังต่อไปนี้

๑. การปฏิบัติราชการประจำวันของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชนผู้มา
ติดต่อ ขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากมีเรื่องกีดขวางดำเนินการอยู่
ประการใด ก็ให้เร่งรัดให้เสร็จไปโดยเร็ว ถ้าเป็นเรื่องที่สามารถจะปฏิบัติให้เสร็จได้ในวันนั้น ๆ ได้
ก็ให้เร่งดำเนินการให้เสร็จ อย่าให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานาน เรื่องใดจะต้องรอประกาศ
หรือดำเนินการอย่างอื่นตามกฎหมาย หรือมีข้อขัดข้องอย่างใด ก็ให้รีบแจ้งให้ประชาชนเข้าใจโดยสภาพ
ชัดเจน ในกรณีที่สามารถแก้ไขเองได้ก็ให้หาทางหลีกเลี่ยงสรรคต่าง ๆ ในหน้คไป ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ เฉพาะอย่างยิ่งมีหน้าที่ต้องติดต่อกับประชาชน อย่า
ไปปฏิบัติภารกิจ ๆ เป็นการกีดขวางเนงสร้างวามเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนเป็นอันดับแรก และจะคงโทษอย่างหนักแก่ผู้ปฏิบัติไม่ชอบ

๒. บรรดาข้อบัญญัติหมายใด ๆ ที่เป็นเครื่องกีดขวางประการสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือเป็นหลักการที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้คล่องตัวในการปฏิบัติ
งาน หรือเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้ว ก็ให้พิจารณาเสนอ
ไปตามลำดับชั้น

๓. คณะฎีกามีความมุ่งหมายที่จะอำนวยความสะดวกให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน
ให้มากที่สุด มิให้หวังประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด และโดยวางมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนกีดขวางกฎหมาย
ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ทุกวิถีทาง เพื่อขจัดเสียซึ่งความเดือดร้อน นำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นใน
สังคมแห่งชาติ และจะให้อำนาจอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ การ
กระทำใด ๆ ที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจะให้อำนาจลงโทษอย่างเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน สำหรับเรื่องเกี่ยวกับ
กฎหมายที่แก้ไขสรรคออกการปฏิบัติงาน หากมีความคิดเห็นที่จะแก้ไขปรับปรุงประการใด ก็ให้รายงาน
เข้าไปเพื่อดำเนินการตามลำดับชั้นด้วย.

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อ. วิสูตร โยธาทิบาล
(นายอรุณ วิสูตร โยธาทิบาล)
อธิบดีกรมที่ดิน.

สำนักงานเลขาธิการกรม.
สำเนา
(นายศิริ เถวอชิงสงฆ์)

สว่างจิตต์ ค/ท
(Signature)